



INSURANCE UPDATE

แผนยุทธศาสตร์สมาคมประกันวินาศภัยไทย พ.ศ. 2560 – 2562

คณะกรรมการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทยได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์สมาคมประกันวินาศภัยไทย พ.ศ. 2560 – 2562 (2017 – 2019 TGIA Strategic Plan) ที่ได้กำหนดเป้าประสงค์ (Objective) มุ่งเน้นให้ “ธุรกิจประกันวินาศภัยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน” ภายใต้วิสัยทัศน์ (Vision) ที่กำหนดให้สมาคมฯ “เป็นองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นเสาหลักของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ” โดยแผนยุทธศาสตร์นี้ได้แบ่งออกเป็น 4 พันธกิจที่ครอบคลุมในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันวินาศภัย คือ ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานกำกับดูแล และ บริษัทสมาชิก

- **ด้านประชาชน** นั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ 1) สร้างและยกระดับความตระหนักรู้และความเข้าใจในการนำการประกันวินาศภัยมาเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง และส่งเสริมสนับสนุนให้ประกันวินาศภัยเป็นปัจจัยที่ 5 ในการดำรงชีวิตของประชาชน รวมถึง 2) สร้างความเชื่อมั่นและการเป็นที่ยอมรับของธุรกิจประกันวินาศภัยไทย
- **ด้านหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง** นั้น ได้แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ 1) ยกระดับและเพิ่มบทบาทของธุรกิจประกันวินาศภัยไทยในการเป็นผู้บริหารความเสี่ยงมีอาชีพให้กับภาครัฐ และ 2) ประสานงาน เจรจา และขยายความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- **ด้านหน่วยงานกำกับดูแล** หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้เน้น 2 ประเด็น คือ 1) ขยายความร่วมมือ เพิ่มการประสานงาน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานกำกับดูแล และ 2) ส่งเสริมให้ธุรกิจควบคุมดูแลกันเอง
- **ด้านบริษัทสมาชิก** ได้กำหนดเป็น 4 ประเด็น คือ 1) สร้างเสถียรภาพ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการดำเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณ 2) ส่งเสริมและพัฒนาทุนมนุษย์ รวมถึงการพัฒนางานวิจัยเพื่อรองรับและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินธุรกิจและการดำเนินชีวิตในยุค Thailand 4.0 ส่วน 3) สนับสนุนการเตรียมความพร้อมของบริษัทสมาชิกในการเปิดเสรีทางการเงินอย่างเต็มรูปแบบ และ 4) ส่งเสริมความร่วมมือ ความสามัคคี และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบริษัทสมาชิก

โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560/61

จากการที่โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2559/60 ที่ผ่านมาได้ประสบผลสำเร็จอย่างยิ่งโดยสามารถขยายพื้นที่รับประกันภัยข้าวนาปีได้ถึง 27 ล้านไร่ หรือ ประมาณ 48% ของพื้นที่เพาะปลูกทั่วประเทศประกอบกับภาครัฐได้มีนโยบายที่จะดำเนินโครงการนี้ให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป โดยในปีนี้ได้มีพื้นที่เป้าหมายรับประกันภัยข้าวนาปีจำนวน 25 ล้านไร่ และคาดว่าจะมีเบี้ยประกันภัยกว่า 2.2 พันล้านบาทดังนั้น



เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการรับประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทยจึงได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560/61 เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 พร้อมทั้งได้เชิญชวนบริษัทสมาชิกเข้าร่วมรับประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560/61 โดยมีบริษัทประกันภัยตอบรับเข้าร่วมรับประกันภัยทั้งสิ้น 25 บริษัท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นายธนพล ตรีหัตถ์ โทรศัพท์หมายเลข 0 2256 6032-8 ต่อ 513

INSURANCE UPDATE

กรมธรรม์ประกันภัยเพื่อการใช้เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่ใช้ในกิจการพิเศษประเภทเจ็ตสกีเพื่อเช่า



คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ได้ยื่นขอรับความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อการใช้เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่ใช้ในกิจการพิเศษประเภทเจ็ตสกีเพื่อเช่า ใบคำขอเอาประกันภัย อัตราเบี้ยประกันภัย และสรุปสาระสำคัญต่อนายทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) แล้วนั้น คณะนั้ นายทะเบียนได้พิจารณาเห็นชอบในแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวให้กับบริษัทสมาชิกจำนวน 27 บริษัท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวภัทรพร น้าเงิน โทรศัพท์หมายเลข 0 2256 6032-8 ต่อ 522

การประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล สำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อการพำนักระยะยาว

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้ออกประกาศกระทรวงเรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ประสงค์จะเข้ามาพำนักระยะยาว โดยในประกาศดังกล่าวได้กำหนดให้คนต่างด้าว รวมทั้งคู่สมรสและบุตร จำนวน 14 ประเทศที่ประสงค์จะเข้ามาพำนักระยะยาวในประเทศไทย จะต้องทำประกันภัยสุขภาพกับบริษัทประกันภัยภายในประเทศไทย และจะต้องมีความคุ้มครองตลอดเวลาที่พำนักอยู่ในประเทศ ดังนั้นคณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ จึงได้ร่วมหารือกับสำนักงานคปภ. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อรองรับประกาศดังกล่าว โดยขณะนี้ได้จัดทำร่างกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล สำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อการพำนักระยะยาว และอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวศิริพร บุญยรัตนมงคล โทรศัพท์หมายเลข 0 2256 6032-8 ต่อ 512

EVENT & ACTIVITIES

วัน/เดือน/ปี	คณะกรรมการ/ชมรม	หัวข้อ	สถานที่/เวลา
วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560	สำนักงานบริหารสมาคมฯ	โครงการ “อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the trainers) สำหรับบริการประกันภัยข้ามชาติ” ประจำปี 2560	โรงแรมสุโขทัยเทรเซอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสุโขทัย
วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560			โรงแรม ชันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560			โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560			โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์

